



{Các người hãy cam kết trung thành với Ta rằng các người sẽ không làm bất cứ hành vi Shirk nào với Allah, không trộm cắp, không Zina

Ông 'Ubadah bin Os-Somit, đã từng tham gia trận chiến Badr, và là một trong những đội trưởng trong đêm Al-'Aqabah, thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói, và lúc đó xung quanh Người có một nhóm Sahabah: {Các người hãy cam kết trung thành với Ta rằng các người sẽ không làm bất cứ hành vi Shirk nào với Allah, không trộm cắp, không Zina, không giết con cái của mình, không mang bất kỳ lời vu khống nào trước tay và chân của các người, và không làm trái với những gì là đúng; ai trong số các người thực hiện thì phần thưởng của y là ở nơi Allah, và ai làm điều gì sai trái và bị trừng phạt ở đời này, thì đó sẽ là sự xóa tội cho người đó. Và ai làm bất cứ điều gì trong số đó rồi được Alla che đậy cho y thì y phụ thuộc vào Allah, nếu muốn, Ngài sẽ tha thứ cho y, và nếu muốn, Ngài sẽ trừng phạt y.} Vì vậy, chúng tôi đã cam kết trung thành với Người ﷺ về những điều đó.

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

'Ubadah Bin Os-Somit, một trong những người đã tham gia trận chiến ở Badr, và ông là thủ lĩnh của dân tộc mình, người đã đứng ra tuyên thệ trung thành để hỗ trợ Thiên Sứ của Allah ﷺ, kể vào đêm Al-'Aqabah ở Mina - lúc Thiên Sứ còn ở Makkah trước khi di cư đến Madinah - rằng Nabi ﷺ đang ngồi giữa các Sahabah của Người ﷺ yêu cầu họ phải hứa với Người những vấn đề sau: Thứ nhất: Họ không Shirk bất cứ điều gì trong việc thờ phượng Allah, dù chỉ một chút. Thứ hai: Họ không trộm cắp. Thứ ba: Không Zina. Thứ tư: Họ không giết con cái của mình; đàn ông của họ sợ nghèo đói, còn phụ nữ của họ sợ bị sỉ nhục. Thứ năm: Họ không được nói dối và vu khống giữa tay và chân, vì hầu hết các hành động đều xảy ra với chúng, mặc dù các bộ phận còn lại cũng tham gia. Thứ sáu: Họ không trái lệnh Nabi ﷺ trong những điều đúng và lẽ phải. Bất cứ ai trong số họ vẫn kiên định với giao ước và tuân thủ điều đó, phần thưởng của người đó sẽ thuộc về Allah, và bất cứ ai phạm điều gì đó đã được đề cập - ngoại trừ Shirk - sẽ bị trừng phạt vì điều đó ở thế giới này với hình phạt được áp dụng cho người đó, và đó là sự đền tội cho anh ta và tội lỗi sẽ được xóa bỏ, và ai làm bất cứ điều gì trong số đó rồi được Allah che đậy thì vấn đề của người đó tùy thuộc vào Allah, nếu muốn, Ngài sẽ tha thứ cho anh ta, và nếu muốn, Ngài sẽ trừng phạt anh ta. Tất cả những người có mặt đều cam kết trung thành với Người ﷺ vì điều đó.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

